



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
23 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 124,277,021 ราย เสียชีวิต 2,734,797 ราย รักษาหาย 100,243,381 ราย สถานการณ์ในประเทศไทย 22 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 73 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในรพ. 22 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 44 ราย และมาจากต่างประเทศ 7 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 27,876 ราย รักษาหายเพิ่ม 65 ราย รวมรักษาหาย 26,663 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 1,122 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 60 ปี พนักงานบริษัท มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ผู้เสียชีวิตสะสม 91 ราย

มาตรการของ ศบค. สร. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (INN, thebangkokinsight, มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, แนวหน้า, thaipbs, สยามรัฐ, TNN, js100, สำนักข่าวอิศรา, newtv)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ตาม.สวนพลู บางเขน มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกตั้งแต่ 11-20 มี.ค. 1,888 ราย พบผลบวก 98 ราย ล่าสุดเพิ่มเป็น 297 ราย ขณะนี้ได้รับผู้ต้องกักรายใหม่และมีการคัดแยกดูแลในสถานที่ รวมถึงตรวจจนท.ในศูนย์ทุกราย โดย สดช. เตรียมรพ.สนาม 120 เตียงและฉีดวัคซีนให้จนท.แล้ว ด้านพื้นที่ตลาดบางแค มีการ swab และตรวจน้ำลายแล้ว 3,600 กว่าราย พบผลบวก 26 ราย ส่วนคลัสเตอร์พระราม 2 บางขุนเทียน พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 37 ราย และสัมผัสเสี่ยงต่ำ 178 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thailandplus, newtv, js100, thaiPBS, mcof, infoquest, thestandard) ทวีตช่อง 3, 9, TNN, NBT

-รพ.สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. ผอ.อภ. และคณะผู้บริหาร แลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ ว่า อภ. ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล วิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดเชื้อตายด้วยเทคโนโลยีไขไก่ฟัก และเริ่มวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวม 460 คน พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครขั้นแรก 18 คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก และจะศึกษาวิจัยในมนุษย์ให้ครบถ้วนเพื่อนำข้อมูลยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย. และผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่โรงงานผลิตวัคซีน ต.ทับทิม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี คาดว่าในปี 2565 จะขอรับทะเบียนตำรับและเริ่มผลิต โดยจะผลิตได้ 25-30 ล้านโดส/ปี

-นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า ร่วมกับ Biotech ทดสอบวัคซีน อภ.ในการด้านเชื้อกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง พบว่า ได้ผลดีกับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ (B.1.351) และใช้ในขนาดที่ต่ำ จะทดสอบในสายพันธุ์อื่นที่มีการกลายพันธุ์ด้วย เช่น สายพันธุ์บราซิลและอังกฤษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ทวีตช่อง TNN, Thaipbs)

-นพ.เจตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย ฉีดวัคซีนแล้ว 73,517 โดส คิดเป็น 79% หลายจังหวัดฉีดได้ครบ 100% ส่วนกทม.ฉีดได้ 28%แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-กรมอนามัย ย้ำผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามคำแนะนำของสร. อย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ขนส่งสาธารณะ โดยยังคงเข้มตามมาตรการป้องกันและเข้าไปประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ผจก.

-ผู้ว่าฯ ททท. เตรียมนำเสนอ ศบค. วันที่ 26 มี.ค.นี้ นำโมเดล Sand box หรือการเจรจาหารือกับประเทศต่างๆ ในลักษณะเมืองต่อเมือง หรือเกาะต่อเกาะ เพื่อทำ Travel bubble ระหว่างกัน ดึงนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วและต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ที่กำหนดร่วมกันแบบไม่ต้องกักตัว โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มโมเดลนี้กับตลาดจีนเที่ยวไทย ด้านนายกเมืองพัทยาประกาศความพร้อมก่อนเสนอขอรับวัคซีนเพิ่มอีกล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, thailandplus, workpointtoday

-นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 ที่สถาบันบำราศนราดูร โดยเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

-รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนองค์กร กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นชุดนำร่อง 159 คน ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อ 28 ก.พ.

เข้ารับการจัดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ รพ.สมุทรสาคร โดยทุกคนยังคงแข็งแรงเป็นปกติ ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีนแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์จส.100

-กทม. เผย การฉีดวัคซีนนอกสถานที่ให้กับกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค ตั้งแต่ 17-22 มี.ค. 2564 มีผู้ลงทะเบียน 6,995 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 6,842 คน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนแคมป์คนงานก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ 17 ราย จึงค้นหาเชิงรุกในชุมชนและแคมป์คนงานที่เกี่ยวข้องกัน วันที่ 19 มี.ค. 593 ราย พบติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ปัจจัยเสี่ยงคือใช้สิ่งของร่วมกัน ห้องสุขา-ห้องอาบน้ำรวม รวมทั้งมีพนักงานบางคนฝ่าฝืนมาตรการบริษัทไปสังสรรค์ในพื้นที่เสี่ยง เมื่อติดเชื้อไม่มีอาการได้นำมาแพร่ในแคมป์ต่อ หลังจากนั้นจะติดตามในแคมป์คนงานอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงเฝ้าระวังเชิงรุกในบางจุดมากขึ้น ในภาพรวมถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, ChiangmaiNews

-กรมอนามัย เผยอนามัยโพล พบคนสวมหน้ากากลดลง ย้ำสถานประกอบการก่อสร้าง แคมป์คนงาน คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 ต้องสวมหน้ากากทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด

2. คลัสเตอร์ ตม.บางเขน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thaigov, thailandplus, newtv, acnews, thestandard, innnews, kapook) สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN, ThaiPBS

-นพ.เจตสธร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อที่ศูนย์กักบางเขนและสวนพลู สตม. ว่า เริ่มพบผู้ต้องกักติดเชื้อเมื่อ 11 มี.ค. ที่ศูนย์กักสวนพลู 1 ราย ศูนย์กักบางเขน 8 ราย 13 มี.ค. พบที่ศูนย์กักบางเขนอีก 52 ราย 15 มี.ค. พบที่ศูนย์กักสวนพลู 16 ราย รวม 77 ราย จากนั้นมีการค้นหาเชิงรุกวันที่ 18 มี.ค. 501 ราย พบติดเชื้อ 19 ราย วันที่ 19 มี.ค. 549 ราย พบติดเชื้อ 2 ราย และวันที่ 20 มี.ค. 506 ราย พบติดเชื้อ 297 ราย รวมการค้นหาเชิงรุก 18-20 มี.ค. 1,556 ราย พบติดเชื้อรวม 318 ราย คิดเป็นอัตราติดเชื้อ 20.43% โดยผู้ติดเชื้อวันที่ 20 มี.ค. ยังไม่ได้รายงานเข้าระบบของ ศบค. ขณะนี้มีการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม 1.แยกผู้ต้องกักที่ติดเชื้อออกจากผู้สัมผัส งดการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักระหว่างห้อง 2.งดรับผู้ต้องกักใหม่ในสตม.สวนพลูและบางเขน 3.ประสาน สตช. ร่วมจัดตั้งรพ.สนามในพื้นที่สโมสรตำรวจประมาณ 120 คน สามารถขยายได้ถึง 250 คน 4.เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ต้องกัก ดำเนินการไปแล้วกว่า 70 ราย และ 5.กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและป้องกันโรค และมีแผนเข้าตรวจผู้ต้องกักซ้ำในอีก 7 วัน และ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, พิมพ์ไทย, สำนักข่าวไทย, js.100, thebangkokinsight)

-ผบ.ศตม. ตรวจสอบพร้อมการจัดตั้งรพ.สนาม และประชุมรับฟังสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานกักตัวคนต่างด้าว

3. รายงานการติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight)

-นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นพนักงาน ธ.กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต นครปฐม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย ใน อ.เมือง อ.กำแพงแสน อ.ดอนตูม และ อ.สามพราน ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย จากดำเนินงานเชิงรุก สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย มาจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 5 ราย ตรวจพบในรพ. 8 ราย ตรวจในโรงงานขนาดใหญ่ (Bubble & Sealed) 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ

4. การกระจายวัคซีนล็อต 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, innnews)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. วัคซีนของซิโนแวค 8 แสนโดสเข้ามาแล้ว วัตถุประสงค์ในการกระจายวัคซีนครั้งนี้ คือ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 3 แสนโดส เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขด้านหน้า 2 แสนโดส และจะเริ่มในเร็วๆ นี้ คือ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีก 3 แสนโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, mcot, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight, pattayamai, Chiangmai-mail) สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 3, 9, TNN, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ยังไม่ปรับมาตรการจัดกิจกรรมสงกรานต์ แม้จะพบการติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ ทั้งในกลุ่ม

โรงงานและที่ฝึกคนงานที่สมุทรปราการ แต่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนวัคซีน 8 แสนโดสจะกระจายไปที่ จ.ภูเก็ต 1 แสนโดส เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 5 หมื่นโดส และ จ.สมุทรสาคร โดยเป็นไปตามหลักการระบาดวิทยา หากต้องการเปิดเศรษฐกิจก็ต้องลงไปในเมืองที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ส่วนจังหวัดที่มีการระบาด เช่น สมุทรสาคร กทม. ปทุมธานี ก็ต้องจัดสรรไปถึงกลุ่มประชาชนด้วย ซึ่งกรมควบคุมโรคจะสรุปชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้ เดือน เม.ย.จะมีวัคซีนมาอีก 1 ล้านโดส หากเจรจาจัดหาเพิ่มได้จากจีนก็จะมีเพิ่มเข้ามาต่อเนื่องไปถึงเดือน มิ.ย. และจะมีวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศไทยในต้นเดือน มิ.ย.

5.เทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ newtv.)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ย้ำ สงกรานต์จัดได้ แต่ต้องปลอดภัย กิจกรรมทางศาสนา งานบุญ งานแห่ การละเล่นตามประเพณีที่บ้านทำได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (mcot, kapook, thebangkokinsight)

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การพบคลัสเตอร์ใหม่หลายจังหวัดเป็นคลัสเตอร์เล็กๆ ที่ยังสามารถดูแลได้ การผ่อนคลายมาตรการของศบค.ให้จัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ยังอยู่บนพื้นฐานของมาตรการ ศธ. และทุกพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยคกก.โรคติดต่อประจำจังหวัด จะเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะตลาดสด ตลาดนัด

6.ข่าวลือ/ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ news1005mcot.net

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง กรณีมีการแชร์ในไลน์ กทม.สั่งปิดห้าง-ตลาด ทั่วกรุงเทพฯ ไม่เป็นความจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, Chiangmainews

-สธ. โพสต์เตือนอย่าหลงกลมิถจขิงพองวัคซีนโควิด 19 ลือตพิเศษสุด โดยประเทศไทยไม่มีเปิดจอง ทั้งรพ.รัฐและเอกชน

7.ขอนแก่นพบติดเชื้อหลังออก SQ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา)

-สสจ.ขอนแก่น แฉลงพบผู้ป่วย 1 ราย เป็นชายชาวออร์เวย์ อายุ 74 ปี เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อ 5 มี.ค. เข้ารับการกักตัวใน SQ 14 วัน ครบกำหนดการกักตัว 20 มี.ค. เดินทางกลับบ้านพักในจังหวัดข้างเคียงกับ จ.ขอนแก่น เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย จึงเข้ารับการตรวจที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น เมื่อ 21 มี.ค. ผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ส่งรักษาต่อที่รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น มีกลุ่มเสี่ยงสูง 2 คนคือ คนในครอบครัว ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำ 17 คน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น แฉลงว่า ผู้ป่วยมาจากจังหวัดข้างเคียงเข้ามารักษา จึงถือเป็นตัวเลขของ จ.ขอนแก่น ที่มีการส่งต่อตามมาตรการสาธารณสุข ไม่มีการสัมผัสช่วงเข้าสู่ จ.ขอนแก่น และสสจ.ได้ประสานจังหวัดที่พักเพื่อการสอบสวนโรคต่อไป

8.แอสตราฯ ทดลองได้ผล 79%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, สยามกีฬา

-บ.แอสตราเซนเนกา เผยผลการทดลองในกลุ่มทดลองขนาดใหญ่ 32,000 คน ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและชาติพันธุ์ ในประเทศชิลี, เปรู และสหรัฐอเมริกา พบว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกามีประสิทธิภาพ 79% ในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อแสดงอาการป่วย และมีประสิทธิภาพ 100 % ในการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยหนัก, โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยได้ตรวจสอบพบทวนกรณีเกิดลิ่มเลือดและภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน โดยทดลองวัคซีนนี้ในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง มีผู้เข้าร่วมในการทดลอง 21,583 คน ซึ่งได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่พบว่ามีภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน

9.เตือนระบาดระลอก 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การระบาดระลอก 3 จะรุนแรงทั่วโลก สถานการณ์ของไทยหากยังใช้กลไกและแนวทางเดิมในการจัดการจะลำบากเพราะไล่ตามมากกว่าจะสามารถควบคุมได้จริง เมื่อผนวกกับใกล้หน้าเทศกาลและกำลังจะเริ่มลดวันกักตัว อาจทำให้มีการระบาดซ้ำได้ สิ่งที่ควรเร่งทำ คือ ขยายขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองโรคให้ครอบคลุม ประชาชนเข้าถึงบริการได้ฟรีโดยไม่ติดเกณฑ์เรื่องอาการหรืออื่นๆ รวมถึงการประสานงานกับกลไกภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ให้แวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมเล็ก-กลาง-ใหญ่ ตรวจคัดกรองในบุคลากรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านค่าย จ.ระยอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thaigov, thailandplus, ChiangmaiNews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทำงานในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ในเขต EEC ประกอบด้วย ชั้น 1 ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องทันตกรรมและห้องตรวจแล็บ ชั้น 3 ห้องประชุมและสำนักงาน ได้รับงบประมาณสนับสนุน 67,020,300 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี จะแล้วเสร็จในปี 2566

ทฤษฎีเอกชนผลิตพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, TNN) ทวีช่อง TNN

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการ Open House ม.รัตนบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 พร้อมเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการสาธารณสุขไทย กับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล” ว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชีวิต การที่สภาการพยาบาลอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน จะเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับประเทศต่อไป

ก๊อชชิป รมช.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ลึกกลับในสนามข่าว

-รมช.สาธิต นอกจากจะไปเปิดงานตรวจงานหลายจังหวัดแล้ว ยังต้องลงมือ Kick off กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ที่ อ.ปัว จ.น่าน ด้วยตัวเอง โดยมีผู้บริหารกระทรวงร่วมด้วย และได้รับเสียงตอบรับจากคนพื้นที่ว่าพิถีพิถัน ล่าสุดเดินหน้าโครงการที่บ้านบึง ชลบุรี 2 สัปดาห์ติดกันโดยไม่มีติดโรย สมแล้วที่เป็น รมช.สธ.

เพิกถอนทะเบียนตำรับยาอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, TNN, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, มติชน

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 26/2564 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอไมซิน แบซิเทรซิน หรือไทโรทริน 4 ตัว ได้แก่ 1) เลขทะเบียน 2A 296/31 ชื่อการค้า BRYROCIN LOZENGES 2) เลขทะเบียน 2A 28/57 ชื่อการค้า BACAL LOZENGES 3) เลขทะเบียน 29/57 ชื่อการค้า TROCACIN LOZENGES 4) เลขทะเบียน 2A 121/58 ชื่อการค้า TACORCIN

หนุนคนไทยใช้น้ำสะอาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, thailandplus, สวท., กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ รมรงคให้คนไทยใช้น้ำสะอาดอย่างรู้คุณค่าเนื่องใน “วันน้ำโลก” 22 มี.ค.ของทุกปี ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำประปาสะอาดเพียงพอสำหรับบริการประชาชน พร้อมทั้งขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่เปิดน้ำประปาทิ้งไว้ มีการสำรวจและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้าน และหมั่นดูแลความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำบริโภคในครัวเรือน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยและกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ที่รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมในงาน อาทิ ทีมแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาผสม และนิทรรศการ "สืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย" นิทรรศการ "กัญชาทางการแพทย์แผนไทย" เสวนาวิชาการหัวข้อ "กัญชา กัญชง ประโยชน์ทางการแพทย์" สาธิตการทำอาหารโดยมีใบกัญชาเป็นส่วนผสม

ทดสอบความแรงวัคซีนไออน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนต่างประเทศ ทดสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ความแรงวัคซีนไออน ด้วยวิธีตรวจระดับภูมิคุ้มกันในซีรัม เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไออนทดแทนวิธีเดิมที่ต้องฉีดเชื้อเข้าสมองหนูทดลอง ช่วยลดการสัมผัสเชื้อไออนจากการเพาะเชื้อที่ต้องใช้ในการทดสอบแบบเดิม จะเริ่มดำเนินการกลางปีนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2564 หากผลการศึกษาวินิจฉัยกับวิธีเดิมสอดคล้องกัน จะทำให้เกิดการยอมรับจากห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำวิธีใหม่มาใช้เป็นวิธีมาตรฐานเพื่อทดสอบความแรงของวัคซีนไออนชนิดนี้ต่อไป

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, thaipbs, thailandplus

-นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) เกิดจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้นขณะหลับ ส่งผลให้ลมหายใจผ่านน้อยกว่าปกติ หรือไม่สามารถผ่านเข้าออกได้แม้จะใช้แรงในการหายใจเพิ่มมากขึ้น พบมากในผู้ชายประมาณร้อยละ 15 ส่วนผู้หญิงพบประมาณร้อยละ 6 ของประชากรวัยกลางคน ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการนอนกรน ตื่นเช้าไม่สดชื่น ปากแห้ง คอแห้ง อ่อนเพลียตอนกลางวัน หรือรู้สึกตัวตื่นมาสับสนตอนกลางคืน ถือว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคและเป็นอันตราย อาจเกิดความผิดปกติอื่นตามมาได้

เปิดสอบใบอนุญาตดูแลผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (thailandplus, thebangkokinsight)

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กรมฯ จัดสอบผู้ดำเนินการในกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นปีแรก ให้ผู้จบหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง ทันตแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และกายภาพบำบัด สมัครสอบได้ โดยต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์สิน ยาเสพติด การค้ำมนุษย์หรือค้าประเวณี ไม่เป็นโรคต้องห้าม 3 โรค เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ - 31 มี.ค. 2564 กำหนดสอบ 24 เม.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบเป็นผู้ดำเนินการฯ โดยไม่ผ่านการสอบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่าง 21-27 มี.ค. 2564 ให้ประชาชนระมัดระวังภัยที่มาพร้อมกับฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองจากฝุ่น เช่น ผื่นคัน ตาอักเสบ เลือดกำเดาไหล เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ แนะนำลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ผ่านแอปฯ Air4Thai หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ ฯลฯ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว

อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, สปริงนิวส์, 77kaoded

-สวนนงนุช พัทยา ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สานพลังเอกชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 22-24 มี.ค. 2564